



Tài liệu

SINH HOẠT CHI ĐOÀN



THÁNG 6 VỚI CHỦ ĐỀ:

SỐNG LÀ CHO - ĐÂU CHỈ NHẬN RIÊNG MÌNH



**THÁNG SÁU
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM**

**108 NĂM NGUYỄN TẮT THÀNH RỜI BẾN
CẢNG NHÀ RỒNG RA ĐI TÌM ĐƯỜNG
CỨU NƯỚC**

**94 NĂM NGÀY BÁO CHÍ VIỆT NAM
18 NĂM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM**

TỔ BIÊN TẬP

Ban Biên tập website

Ban XĐĐ Tỉnh Đoàn

ĐT: 0271.3639397

Website: tinhdoanbinhphuoc.vn



SINH HOẠT CHI ĐOÀN



CÁC NỘI DUNG CHÍNH

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÁM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH	Trang 3
HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ	Trang 6
THÔNG TIN THỜI SỰ	Trang 8
THEO DÒNG LỊCH SỬ	Trang 10
TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÁCH MẠNG	Trang 11
SỔ TAY NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN	Trang 14
TÁC GIẢ - TÁC PHẨM	Trang 16
MÔ HÌNH KINH NGHIỆM	Trang 18
NGHỆ THUẬT SỐNG	Trang 21
ĐIỀM ĐÈN BÌNH PHƯỚC	Trang 23
DU HỌC – DU LỊCH	Trang 25
TIẾNG ANH MỖI NGÀY	Trang 33

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Sinh thời, Bác Hồ là người rất yêu quý thiếu nhi. Người luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đối với thế hệ trẻ của đất nước. Những lời dạy và bài viết của Người dành cho lứa tuổi thiếu nhi được xem như một trong những di sản vô giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.

Trước lúc người đi xa, cũng nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/1969, Bác đã có lời căn dặn toàn Đảng, toàn dân cần nâng cao trách nhiệm chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Trong Di chúc của mình, Người khẳng định: "...Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

Trải qua thời gian, những câu chuyện về Bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình cảm trìu mến, hiền hòa, chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ đại.



Bác Hồ vui Tết Trung thu với các cháu thiếu nhi Hà Nội và Quốc tế, ngày 27.9.1958

BÁC HỒ THĂM VƯỜN HOA NGHÌN VIỆC TỐT

Sáng mùng một Tết Đinh Mùi (1967), Bác Hồ về Tam Sơn gặp mặt đại biểu các dân tộc tỉnh Hà Bắc họp ở chùa Cảm Ứng.

Xe Bác vừa tiến vào đến nơi, Nguyễn Thế Hải học sinh lớp một đang nô đùa cùng bạn, bỗng reo lên:

- *Bác Hồ! Bác Hồ!*

- *Bác Hồ về thăm quê hương nghìn việc tốt.*

Cả đám thiếu nhi dừng chơi, xúm lại vây quanh xe Bác.

Đồng chí cần vụ từ trong xe bước ra nhắc nhở các em rồi mở cửa, mời Bác xuống.

Bác tươi cười nhìn các em rồi hỏi:

- Các cháu đang chơi Tết?

- Thưa Bác, vâng ạ!

- Thưa Bác, năm mới, chúng cháu kính chúc Bác mạnh khỏe, sống lâu!...

Các em đua nhau nói những điều từ lâu mong được thưa với Bác, nhưng hồi hộp quá, nói không được nhiều...

Bác Hồ rất vui. Nghe các em nói xong, Bác bảo:

- Các cháu làm nghìn việc tốt, có nhớ và làm theo những điều Bác dặn không?

- Thưa Bác có ạ! – Nguyễn Thế Hải đứng nghiêm đọc liên hồi 5 điều Bác Hồ dạy như đọc đồng thanh ở lớp.

Tất cả đều cười. Nhưng ai cũng vui vì Hải đã trả lời đúng.

Khi Bác cùng các đồng chí lãnh đạo bước lên chùa. Đội thiếu nhi danh dự đã dâng hoa tặng Bác, Bác nhận bó hoa từ tay Liên đội trưởng Nguyễn Toàn Thắng rồi trao cho đồng chí cần vụ.

Bác hỏi Thắng:

- Cháu học có giỏi không? Có được phần thưởng của Bác không?

- Thưa Bác có ạ. Cháu được nhận phần thưởng của Bác hai lần: Một lần một cuốn sổ một lần hai quả cam.

Cháu đã được phần thưởng của Bác, cháu phải giúp đỡ các bạn học thật giỏi, lao động thật giỏi... để nhiều người cùng được phần thưởng của Bác, thế mới tốt.

- Thưa Bác vâng ạ!

Để các cháu làm chủ

Chính tại ngôi nhà của Bác ở Phủ Chủ tịch có một sự kiện đáng ghi nhớ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ với thiếu nhi. Từ ngày 22/6 đến ngày 11/7/1961, Bác đã dành chỗ đó cho các cháu làm phòng triển lãm “Thiếu nhi với 5 điều Bác Hồ dạy”. Trong 20 ngày, có gần 10 vạn thiếu nhi đến xem triển lãm và vui chơi trong dịp hè.

Bác Hồ, Bác Tôn đã đến nói chuyện và dự liên hoan với 2.000 thiếu nhi trong buổi bế mạc ngày 11/7/1961.

Đồng chí phục vụ Bác cảm thấy như vẫn còn sôi động khi vào dịp hè năm 1961 các cháu thiếu nhi tổ chức triển lãm “Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong nhà khách Phủ Chủ tịch.

Trung tâm triển lãm chính là phòng khách long trọng của ngôi nhà. Nhiều em lần đầu tiên được đến nơi này thích lắm, chỗ nào cũng sờ, sung sướng lẫn cả ra nhà, ra bãi cỏ.

Những tiếng hát, tiếng cười nói vang vang, đúng là ngày hội. Có đồng chí sợ tiếng loa làm ảnh hưởng sang các cơ quan xung quanh nên xin Bác bỏ bớt loa đi, nhưng Bác bảo:

- Triển lãm của các cháu phải để loa mới vui.

Bác còn nhắc phải có nhiều kem, si-rô, nước và bánh kẹo để phục vụ các cháu.

Thỉnh thoảng những khi nghỉ, Bác cũng ra xem các cháu vui chơi. Có hôm Bác đi dạo ở phía dưới, thấy một phòng có kê các ghế băng. Bác hỏi các đồng chí ghế đó để làm gì. Đồng chí phục vụ thưa:

- Thưa Bác để dành cho các cháu bị mệt ạ.

Thấy vậy, Bác bảo:

- Sao dành cho các cháu mà lại không có giường?

Ngày hôm sau, các đồng chí phục vụ triển lãm đã liên hệ với Bộ Y tế, và các ghế băng được xếp lại nhường chỗ cho những chiếc giường xinh xắn.

Bác Hồ là như vậy. Khách của Bác, dù là những người nhỏ bé nhất cũng luôn được tôn trọng và quan tâm chu đáo.

Qua mỗi câu chuyện, chúng ta lại có cơ hội cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến mà Bác đã dành cho thiếu nhi.

Trải qua thời gian, những câu chuyện về Bác và các cháu thiếu nhi vẫn còn nguyên giá trị. Bác luôn có một sự gắn bó mật thiết, một tình cảm trìu mến, hiền hòa và chu đáo với thiếu nhi. Đó là sự ấm áp vô cùng của một vị lãnh tụ vĩ đại.

Có thể nói, tình yêu thương của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, đối với thiếu niên, nhi đồng đã, đang và sẽ là hành trang cho bao thế hệ trẻ bước vào đời, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ta đàng hoàng hơn, giàu đẹp hơn.

Nguồn: <https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/1934-nhung-cau-chuyen-nho-ve-bac-ho-voi-thieu-nhi.html>



HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ



I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý cầu tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, anh dũng chống giặc ngoại xâm và tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để xây dựng đất nước giàu mạnh.



ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC
(ĐẠI HỘI ANH HÙNG, CHIẾN SĨ THI ĐUA LẦN THỨ IV)
12 - 1966



QUAN ĐIỂM

"Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.
Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất"(1)
"Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua"(2)



MỤC ĐÍCH

Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: **diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm**. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do. (3)

"Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua làm cho đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi..." (4)

NỘI DUNG

Phải **toàn diện**, phải xuất phát và **phục vụ nhiệm vụ chính trị** của từng giai đoạn cách mạng, phải **thiết thực**, ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải **gắn với công việc hàng ngày** của mỗi người.



CÁCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

"Đựa vào: **lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây: hạnh phúc cho dân**" (5)

PHƯƠNG CHÂM

"Thi đua không phải là ganh đua, giấu nghề",
mà là "người đi trước hiểu biết, dẫn dắt người đi sau";
"Thi đua có nghĩa là mọi người phát triển tài năng,
sáng kiến của mình, **học hỏi** điều hay, **giúp nhau** sửa chữa
khuyết điểm để **cùng nhau tiến bộ**"...



(1) Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tập 6, tr. 473

(2) Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 658

(3) Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd, tập 6, tr. 236

(4) Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd, tập 6, tr. 270

(5) Hồ Chí Minh Toàn tập, sđd, tập 5, tr. 444

Nguồn: Nguồn: Ban Tuyên giáo trung ương, TTXVN

<http://infographics.vn>

II. QUAN NIỆM CỦA MÁC - LÊNIN:

I. Quan niệm của chủ nghĩa Mác- Lenin về thời kỳ quá độ lên CNXH

- ✓ Thời kì quá độ lên XHCN là khoảng thời gian chuyển từ xã hội tư bản chủ nghĩa đến xã hội xã hội chủ nghĩa.
- ✓ Thời kì quá độ mang tính chất cách mạng của một sự chuyển biến sâu sắc từ xã hội cũ sang xã hội mới,



➤ **Giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa chi thế hệ trẻ thời công nghệ**

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Hội thảo với chuyên đề “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Trong bản Di chúc của Bác Hồ, Người nhấn mạnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Sau 50 năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ đã và đang tiếp tục đề ra những giải pháp mới để tiếp tục bồi đắp nhiều hơn nữa lý tưởng cách mạng, giáo dục thanh niên giữ vững bản lĩnh cách mạng trong thời đại mới. Hội thảo chuyên đề tập trung thảo luận một số nội dung chính như: luận giải, làm sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, toàn diện hơn giá trị, ý nghĩa của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Di chúc của Người, những mô hình hay, cách làm sáng tạo; sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Các vấn đề còn tồn tại cần khắc phục để thực hiện hiệu quả hơn, toàn diện hơn những lời Di huấn của Người.

Ngọc Anh - Trung ương Đoàn

➤ **Sôi nổi các hoạt động Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác năm 2019**

Ngày 19/5/2019, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước và Hội LHTN Việt Nam Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã phối hợp tổ chức Chương trình “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và phát động Cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2019.

Tại chương trình, 450 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, phát thuốc và tặng quà miễn phí với tổng giá trị 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, một số hoạt động đã diễn ra như: Tư vấn sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; khám sàng lọc bệnh mãn tính; tập huấn sơ cấp cứu và tư vấn dinh dưỡng; Ngày hội “Rửa tay bằng xà phòng” cho người dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn xã Nha Bích và các xã lân cận.

Trong dịp này, Ban Tổ chức chương trình và đội ngũ y, bác sỹ cùng nhân dân đã tham gia phát động Cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày”.

Thảo Anh - Tỉnh Đoàn

➤ **Trung ương phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em”**

Ngày 1/6, tại Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em”, khai mạc hè năm 2019.

Lễ phát động chiến dịch “Hành động vì trẻ em” diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi như: nghi thức khởi động chiến dịch, công bố các hoạt động chính trong chiến dịch, công bố biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng Đội Trung ương và Tổ chức Plan International Việt Nam; ra mắt tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và tiếp nhận thông tin về trẻ em; câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công bố chương trình phối hợp giữa Hội đồng Đội Trung ương và Quỹ Phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn đuối nước...

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của gia đình, nhà trường và thiếu niên, nhi đồng trong phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực học đường, xâm hại; phòng, tránh tai nạn, thương tích trẻ em.

Minh Châu - TTXVN

➤ **Bình Phước: Rộn rã khai mạc hè**

Ngày 23/5, tại thị xã Bình Long, Ban Chỉ đạo hè tỉnh đã tổ chức khai mạc hè và phát động Tháng hành động “Vì trẻ em” và Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè cấp tỉnh năm 2019.

Với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Tháng hành động “Vì trẻ em” chính là thông điệp nhắn gửi đến các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội hãy chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo và trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tích cực phòng chống xâm hại, ngược đãi và bạo hành trẻ em; tôn trọng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em để các em phát triển toàn diện nhất.

Hải Thanh



THEO DÒNG LỊCH SỬ

CÁC NGÀY KỶ NIỆM TRONG THÁNG 6





TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÁCH MẠNG



BÀI HỌC QUA 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHỨC BÁC HỒ

1. Bài học về tinh thần lạc quan và bản lĩnh khoa học cách mạng của Đảng

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang trong giai đoạn ác liệt. Niềm tin sâu sắc về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước “nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn” trong bản Di chúc của Bác đã truyền ngọn lửa niềm tin vào mỗi con người và tạo nên sức mạnh to lớn - sức mạnh của niềm tin, của ý chí cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam tạo nên Đại thắng Mùa xuân 1975 lịch sử.

Trong những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX, chúng ta phải đối mặt với những yếu kém, bất cập của cơ chế hành chính quan liêu bao cấp, nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính trong hoàn cảnh đó, Đảng ta lại chứng tỏ bản lĩnh khoa học và cách mạng của mình bằng việc khởi xướng, tổ chức và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước. Tại Đại hội IV, Đảng ta đã “nhìn thẳng vào sự thật”, thực hiện tự phê bình và phê bình, nghiêm túc rút ra những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam: “lấy dân làm gốc”, “tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan”, “đoàn kết toàn dân” phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

2. Bài học về sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Trong Di chúc, Bác khẳng định “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng là

nhân tố quyết định sự thành công trong mọi nhiệm vụ, “tiên từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”. Nhờ đoàn kết, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhờ đoàn kết, thống nhất chúng ta đã đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập, thống nhất đất nước, đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân, đất nước ta thực hiện công cuộc đổi mới thành công, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng càng phải được xem là một chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng. Là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng ta càng phải xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất, “giữ gìn sự đoàn kết và nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Đoàn kết của Đảng chính là tấm gương cho cả hệ thống chính trị và là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết dân tộc.

3. Bài học về thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên, nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình

Để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất của Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta phải thực hành dân chủ thực sự. Nhờ dân chủ, Đảng ta đã khơi dậy, phát huy cao nhất trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình. Nhờ dân chủ, trong Đảng đã khắc phục dần tình trạng bè cánh, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, quan liêu, hách dịch cửa quyền, xa rời quần chúng. Thực hành dân chủ rộng rãi nghĩa là phải dân chủ thực sự, dân chủ thường xuyên, dân chủ từ trung ương đến cơ sở nhưng dân chủ phải gắn với tập trung. Tập trung dân chủ là nguyên tắc sống còn và là biện pháp tốt nhất để xây dựng Đảng ta. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện trong thực hành dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để truyền bá những quan điểm, tư tưởng cá nhân, xâm hại đến lợi ích chung, gây mất đoàn kết trong Đảng, trong xã hội.

Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình là nguyên tắc, là quy luật phát triển của Đảng. Trong Di chúc, Hồ Chí Minh coi đây là biện pháp tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Người yêu cầu tự phê bình và phê bình phải thường xuyên, nghiêm túc, không nể nang, qua loa, đại khái, hình thức. Mục đích của tự phê bình và phê bình là giúp cho bản thân và đồng đội ngày càng tiến bộ hơn; tuyệt đối không vì mâu thuẫn cá nhân, động cơ cá nhân mà phê bình theo kiểu “vạch lá tìm sâu”, “bới lông tìm vết” nhằm trù dập, đấu đá, hạ bệ lẫn nhau. Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là công việc thường xuyên; ngừng tự phê bình và phê bình tức là ngừng tiến bộ, là thoái bộ.

4. Bài học về sự quan tâm đặc biệt sâu sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước

Đoàn viên thanh niên là người kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng. Những hạt giống tốt sẽ nảy nở, vươn cao những mầm xanh cho đất nước, quê hương. Bác căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Công việc này “quan trọng” vì không ai khác ngoài các thế hệ thanh niên sẽ kế tục sự nghiệp cách mạng. Công việc này “cần thiết” vì tính cấp bách trước mắt và là sự nghiệp lâu dài; việc rèn luyện đạo đức cách mạng, việc xây dựng một thế hệ cách mạng đòi hỏi phải có thời gian của sự thử thách.

5. Bài học về chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân

Sự quan tâm tới nhân dân là bản phận, trách nhiệm của Đảng bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Có như vậy, nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng; một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống càng ngày càng hoàn thiện hơn.

6. Bài học về tinh thần cống hiến cho lý tưởng cách mạng

Khi nói về việc riêng trong bản Di chúc của mình, Bác “chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa” cho Tổ quốc, cho cách mạng và cho nhân dân. Bác nhấn mạnh từ “phục vụ” nhằm nói rõ nhiệm vụ của người làm cách mạng là phải quên mình “phục vụ” Tổ quốc, nhân dân. Người cán bộ vừa là người lãnh đạo, vừa là người “đầy tớ” trung thành của nhân dân, không đòi hỏi một quyền lợi riêng cho mình, cống hiến trọn đời cho nhân dân, cho Tổ quốc.

(Trích Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ban Tuyên Giáo Trung ương Đảng)



SỔ TAY NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN



QUY TẮC 5 NGÓN TAY

• DẠY CON TRÁNH BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC •

14 Kenh14.vn





KHÔNG ĐI MỘT MÌNH

Không đi thang máy với người lạ khi chỉ có một mình, nếu thấy nguy hiểm hãy đợi chuyển sau



HỎI TO KHI GẶP NGUY HIỂM

Đi thang máy đồng người mà có ai đó cố tình chạm vào người, hãy nói to "**Không được chạm vào tôi!**" để tìm sự giúp đỡ từ mọi người



GỌI ĐIỆN THOẠI CHO NGƯỜI THÂN

Gọi điện thoại cho bố mẹ, người thân để kêu cứu cũng như để kẻ xấu không thể thực hiện ý đồ

Kỹ năng giúp trẻ tránh bị xâm hại trong thang máy

Các bậc cha mẹ cần dạy trẻ một số kỹ năng tránh bị xâm hại tình dục khi sử dụng thang máy trong các khu chung cư, trung tâm thương mại...



ĐỪNG GẮN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Luôn đứng gần bảng điều khiển của thang máy, **bấm tăng gần nhất để thoát ra hoặc bấm nút báo cháy**, báo sự cố khi gặp nguy hiểm



LUÔN QUAN SÁT XUNG QUANH

Đừng cắm mặt vào điện thoại hay cúi gằm mặt, hãy chọn vị trí gần cửa thang máy nhất và **luôn quan sát xung quanh**



ĐỪNG IM LẶNG

Dù gặp bất cứ điều tồi tệ gì, **đừng im lặng hay xấu hổ** không dám nói mà luôn nhớ có bố mẹ ở bên



TÁC GIẢ - TÁC PHẨM



Huy Cận



Cây đại thụ của nền thơ ca cách mạng Việt Nam

Huy Cận là một trong những nhà thơ lớn, nhà hoạt động văn hóa xuất sắc của Việt Nam thế kỷ XX, trong đó đóng góp lớn nhất vẫn là văn hóa nghệ thuật.



Nhà thơ **Cù Huy Cận**

Ngày sinh: 31/5/1919

Ngày mất: 9/2/2005

Quê quán: Hà Tĩnh



Một trong những nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ mới 1932-1945, nổi tiếng với tập "Lửa thiêng", "Vũ trụ ca"



Một trong những vị Bộ trưởng đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945, phụ trách Bộ Canh nông



Thiên nhiên, quê hương đất nước là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ông



Nhà thơ Việt Nam đầu tiên được bầu làm Viện sĩ Viện hàn lâm Thơ thế giới (năm 2001)



Được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học-nghệ thuật đợt I (năm 1996)

- ✎ Trời mỗi ngày lại sáng
- ✎ Đất nở hoa
- ✎ Chiến trường gần chiến trường xa
- ✎ Ngày hằng sống ngày hằng thơ
- ✎ Hạt lại gieo



Trăng sáng,
 Bông hoa nở rộ trên cây đời dài
 Hương thơm.

Sóng gợn hương bay trên điệp điệp
 Hoa thơm xua mãi niềm say say.
 Thuyền rẽ nước đời, sóng thơm ngọt
 Bên một cánh sen nở lại mùa hương.

Là khi cơn gió giật đầu tiên
 Đập nát lá...

Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác

Hoàng Long – Hoàng Lân

Đi từ bản làng xa xôi, chân em bước qua bao núi. Núi nhìn theo lá
 rừng reo, chân em bước qua bao đèo. Núi muốn hỏi, suối nhắn hỏi: Sao bạn nhỏ vui
 thế? Xin nói cùng nghe! Náo nức nhiều, em vui nhiều, hôm nay được về thủ
 đô thân yêu, đến thăm Lăng Bác Hồ. Đứng trên quảng trường bát
 ngát, nghe như âm vang lời Bác. Nhớ thảo nguyên xanh quê em, chiều
 về làn mây nhẹ trôi. Ước mong từ bao năm tháng, hôm nay được trông hình
 Bác. Em chẳng muốn rời chân đi, cũng chẳng nói được điều
 chi. Em ở tận sườn non cao, nơi đây có hoa ban trắng.
 Em còn đi khắp nơi nơi theo bước chân Bác Hồ.



MÔ HÌNH - KINH NGHIỆM



ÔNG CHỦ “TRANG TRẠI 9 SÀO”

Gặp gỡ Nguyễn Văn Thắng - chàng trai 26 tuổi - người làm chủ “Trang trại 9 sào” với các luống rau xanh - sạch, những chùm ổi căng mịn, thơm hương vị riêng của thiên nhiên, thơm lừng mùi chanh tứ quý, những trái bắp còn vương mùi sữa, nông nàn mùi trái lặc tiên...

Ở đất Phú Nghĩa, huyện Bàn Gia Mật, người dân nơi đây không chỉ biết đến Thắng với các loại nông sản và trái cây sạch mà khi nhắc đến Thắng, người ta còn nghĩ ngay đến tấm gương thanh niên biết nỗ lực vươn lên làm chủ cuộc sống của mình với đôi bàn tay sức trẻ đầy nhiệt huyết và có tâm.



Thắng và mô hình “trang trại 9 sào”

Cách đây 02 năm, Thắng còn nhiều bỡ ngỡ với tương lai phía trước khi chỉ là thanh niên nông thôn, ở nhà làm vườn. Thế rồi với bao trăn trở, Thắng quyết định là một anh “nông dân tử tế” với mô hình trái cây sạch. Mô hình được phát triển trên 9 sào đất ruộng, có mạng lưới mương chứa nước bốn xung quanh, nguồn cung cấp nước từ 01 áo cá, mô hình có sử dụng béc tưới tự động linh hoạt, không sử dụng thuốc hóa học trong chăm sóc cây trồng.

Với các kỹ năng được trang bị khi còn làm rẫy, Thắng chăm chỉ tạo mô hình cho riêng mình từ 9 sào đất ruộng chuyên trồng lúa hàng năm của gia đình. Mạnh dạn đầu tư 400 cây giống ổi từ miền Tây, Thắng bắt đầu mô hình chăm sóc cây ăn trái không sử dụng chất kích thích và các loại thuốc hóa học.

Trong thời gian chăm sóc ổi, để giảm tải các luồng chi phí phát sinh, đồng thời giảm bớt sự phát sinh của cỏ dại trong vườn, Thắng đầu tư trồng xen canh rau mướp, bắp và lạc tiên để bán hàng ngày lấy chi phí trang trải cho ước mơ của mình. Với 2 năm nỗ lực, 400 cây ổi đã bắt đầu đơm hoa kết trái với cho thu nhập trên 160 triệu đồng trong một vụ thu hoạch (kéo dài 2 tháng). Thời điểm bắt đầu đậu trái đến lúc thu hoạch ổi đảm bảo chất lượng là 3,5 tháng. Khoảng cách giữa các vụ hơn kém nhau 3 tuần. Ngoài ra, thu nhập từ rau lạc tiên và đợt mướp mang đến cho Thắng nguồn thu nhập ổn định từ 300 nghìn đến 500 nghìn đồng mỗi ngày.

Thắng tâm sự: *“Trước những thách thức từ phía thị trường, bản thân tôi mong muốn tạo ra những sản phẩm đủ chuẩn xây dựng thương hiệu sạch. Tất cả số sản phẩm từ khu vườn này không sử dụng các loại thuốc hóa học từ thị trường, tôi sử dụng các loại vi sinh từ việc ủ phân chuồng, ủ phân vi sinh từ rom rạ và vỏ cà phê; tận dụng nguồn nước từ ao để đảm bảo nhu cầu của cây trồng hàng ngày.”*

“Cây trồng cũng như con người, chỉ cần yêu thương chúng, chúng cũng sẽ đền đáp bạn xứng đáng. Thật ra, 1kg ổi sạch tôi trồng không cao hơn so với thị trường (20.000đ/kg) nhưng nó vẫn đủ chi phí để tạo nên trái ổi tiếp theo trong một thời gian chuẩn khi không dùng chất kích thích. Kinh doanh phải có lời nhưng theo bản thân tôi nghĩ hãy kiếm lời bằng chất lượng, đừng để số lượng mang lại những hậu quả khó lường sau này.”, Thắng tiếp lời.

Bắt đầu từ suy nghĩ làm giàu không khó, Thắng nỗ lực tạo thương hiệu riêng cho mình với ước mơ làm chủ “Trang trại 9 sào” để nay anh chính thức trở thành ông chủ trang trại hiệu quả với mô hình hợp lý. Hiện nay, Thắng đang mở rộng mô hình của mình với 6 sào đất với các loại trái cây như ổi, mít, vú sữa và dứa. Trong tương lai, ước tính thu nhập hàng tháng của ông chủ trang trại trẻ lên đến 100 triệu đồng/ tháng.

Điểm đặc biệt từ trang trại 9 sào chính là cách đuổi những loại côn trùng, sâu hại cây trồng, thay vì phun thuốc trực tiếp, Thắng áp dụng biện pháp gián tiếp với hình thức bỏ thuốc vào vỏ lon bia và treo trên giàn cây trồng. làm như vậy không chỉ loại bỏ côn trùng xâm hại đến sản phẩm mà còn bảo đảm được chất lượng sản phẩm do Thắng tạo ra.

Ngoài việc cải thiện kinh tế vươn lên làm giàu, Thắng còn tham gia sôi nổi hoạt động Đoàn - Hội tại địa phương với các phong trào tình nguyện. Với cách làm hay, trong năm vừa qua mô hình của Thắng đã được thanh niên trong tổ chức Đoàn - Hội học tập, áp dụng để cải thiện cuộc sống khi giá thành các loại cây chủ lực tụt dốc và gặp nhiều trở ngại.

Là một thanh niên tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp giỏi, Thắng đã được huyện Đoàn tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, đồng thời mô hình của Thắng được nhân rộng cho thanh niên địa phương học tập và phát triển. Luôn lấy “tâm” làm tiêu chí hàng đầu để tạo ra những sản phẩm sạch, hy vọng với cách làm “tử tế”, Thắng sẽ có được thương hiệu riêng cho mình; đồng thời, sản phẩm sạch lâu dài từ mô hình của Thắng sẽ tìm được thị trường ngày càng rộng mở.



(Nguồn: <https://tinhdobinhphuoc.vn/mo-hinh-dien-hinh/Ong-chu-Trang-trai-9-sao-2829.html>)



NGHỆ THUẬT SỐNG



PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP ĐỂ CÓ GIỌNG NÓI HAY



Giọng nói chiếm 38% sức mạnh thông điệp truyền tải khi bạn giao tiếp với người khác. Người có giọng nói hay không những có thể gây ấn tượng tốt trong mắt người khác mà mức độ thành công và cảm xúc trong cuộc sống cũng cao hơn. Cùng một nội dung nhưng người đã học qua phương pháp luyện giọng nói, nói sẽ khác hơn nhiều so với một người trước giờ chưa bao giờ quan tâm đến giọng nói của mình. Giọng nói hay

một phần là do trời phú nhưng điều đó không có nghĩa là không có phương pháp luyện tập. Tất cả là do sự cố gắng và quyết tâm của bạn. Từ một luật sư, một giáo viên, một chuyên viên tư vấn, một nhân viên tiếp thị sản phẩm, phát thanh viên... cho tới người bán vé số, những người có liên quan đến việc nói năng để truyền tải thông tin thì giọng nói hay là điều không thể thiếu. Vậy phương pháp nào để có được một giọng nói hay?

Bí mật của giọng nói hay

1. Thở bụng

Giọng nói hay trước tiên phải có độ vang, mạnh và rõ ràng. Những loài động vật như ve, ếch, dế... đều sử dụng bụng mình để chứa hơi nên âm thanh mới to, rõ và vang vọng như thế. Bạn có để ý rằng tại sao em bé lại khóc to và lớn thế không? Đó là vì em bé đẩy hơi từ bụng đấy! Bạn có thể tự kiểm tra xem rằng mình đẩy hơi từ bụng hay ngực bằng cách áp tay lên vùng bụng và quan sát cách thở của mình. Sau đó, bạn điều chỉnh cho phù hợp rồi luyện tập từng ngày để dần dần thở bụng trở thành thói quen của bạn.

Khi bạn thở bằng bụng thành công thì bạn sẽ thấy giọng mình vang, ấm và trầm bổng.

2. Phát âm rõ ràng

Do những đặc điểm khác biệt của từng giọng vùng miền nên âm sắc của mỗi người sẽ khác nhau và cũng sẽ có các phương pháp điều chỉnh âm khác nhau. Khi nói, bạn hãy cố điều chỉnh phát âm của mình theo phát âm phổ thông, đặc biệt nên phát âm rõ ràng và không sai chính tả. Mỗi ngày bạn nên dành thời gian 30 phút để luyện tập, sai chỗ nào thì luyện chỗ đó hoặc nhờ một người bạn nghe những âm bạn sai và sửa lại cho bạn. Điều đó sẽ khiến bạn có thói quen và nhanh chóng điều chỉnh âm chính xác.

3. Tốc độ

Người ta thường thích người nói chậm hơn họ hoặc bằng họ. Khi bạn nói nhanh hơn người khác, vô tình bạn tạo ra áp lực cho người lắng nghe mình. Giọng nói quá chậm thì sẽ khiến người nghe cảm thấy buồn ngủ và mệt mỏi nhưng giọng nói quá nhanh sẽ khiến người khác khó tiếp thu và khó ghi nhớ những lời bạn nói. Tốc độ chuẩn nhất là 150 từ/ 1 phút nhưng không phải ai cũng giữ được tốc độ này và tùy theo người nghe bạn nói là ai thì bạn có phương pháp điều chỉnh giọng điệu và tốc độ phù hợp với người đó, như thế sẽ dễ dàng hơn.

Ngoài ra, một giọng nói hay cần có điểm nhấn trong khi nói, phải có lúc lên giọng, lúc xuống giọng. Thế nên, khi bạn nói mà tốc độ lẫn giọng điệu bạn cứ bằng bằng và không có điểm nhấn thì người nghe sẽ buồn ngủ lắm đấy!

4. Sức truyền cảm

Giọng nói cũng mang theo tâm hồn của người nói muốn truyền tải. Bạn có thể đọc một bài thơ hay nhưng trong đó lại thiếu đi cái hồn, cái tâm tư, tình cảm mà nhà thơ muốn gửi gắm thì bài thơ bạn đọc ra chẳng khác gì một câu nói. Phương pháp tốt nhất là bạn phải thổi cái hồn vào giọng nói của mình bằng những cảm xúc thật. Sức mạnh của cái đẹp là sự chân thật, bạn không thể truyền cảm hứng cho người khác bằng sự giả dối hoặc điều bạn không tin. Muốn truyền cảm hứng cho người khác, bạn phải nuôi dưỡng cho mình một tâm hồn đẹp và yêu thương. Còn rất nhiều cách để có được giọng nói hay nữa nhưng tin rằng những phương pháp trên đã đủ cho bạn luyện tập và trải nghiệm rồi.

◆ Nếu thực sự quan tâm điều bạn truyền tải, hãy luyện tập giọng nói!

(Nguồn: <http://nghehuatsong.com.vn/v1316/phuong-phap-luyen-tap-de-co-giong-noi-hay.html>)



ĐIỂM ĐẾN BÌNH PHƯỚC



THÁC ĐỨNG - BÙ ĐĂNG

Thác Đứng là một kiệt tác của thiên nhiên đậm nét hoang sơ và được mệnh danh là thác nước đẹp nhất của tỉnh Bình Phước. Cùng bổ túi những kiến thức cơ bản về kinh nghiệm du lịch thác Đứng, Bình Phước đẹp mà độc để có một hành trình hoàn hảo nhất nhé.

Thác chắn ngang dòng suối Đắk Oa (Đắkwoa), nối liền triền đồi 2 xã: Đoàn Kết - Minh Hưng của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Từ ngã tư TP. Đồng Xoài theo Quốc lộ 14 đi đến Thác Đứng khoảng 55km.

Thác cao khoảng 6m, rộng khoảng 15m, nước từ thượng nguồn đổ xuống lưu vực tạo nên dòng thác kiêu sa, tung bọt trắng xóa. Vào mùa mưa, lượng nước dồi dào, thác nước mang màu vàng đặc trưng của vùng đất đỏ bazan đầy ấn tượng. Cuối mùa mưa và vào mùa khô, thác nước trong xanh, bình yên và thơ mộng.



Thời điểm thác Đứng, Bình Phước đẹp nhất là các tháng mùa hè (mùa mưa) thác Đứng toát lên vẻ hùng mạnh, cuộn trào dòng nước chở nặng phù sa, tiếng thác âm vang cả một góc rừng. Nhưng đến mùa khô, thác lại có dáng vẻ hiền hòa hơn, đều đặn đổ xuống dòng nước trắng xóa, uốn lượn quanh những khe đá. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp nhất để tới thác Đứng.

Đây là một thắng cảnh đẹp, chứa đựng các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của người S'Tiêng ở Bù Đăng.

Ngày 25/11/2013, thác được UBND tỉnh Bình Phước xếp hạng là Di tích danh thắng cấp tỉnh.





DU HỌC-DU LỊCH

(Nguồn: <https://www.facebook.com/trangtuhaobinhphuoc/>)

DU HỌC ĐÔNG NAM Á - LỰA CHỌN ĐANG BỊ XEM NHẸ

Có rất nhiều quan điểm cho rằng đã đi du học là phải đến những đất nước thật văn minh ở Mỹ, châu Âu hay châu Úc. Nhưng nếu bạn không phù hợp với những điểm dừng chân quá xa vời và đắt đỏ, sao không chọn một đất nước gần gũi hơn?

Đừng nói đâu xa, ngay tại “sân nhà” Đông Nam Á cũng luôn có những môi trường giáo dục chuyên nghiệp nhưng hiện tại đang bị khá nhiều người bỏ qua. Thực tế là ngoài lợi thế về chi phí thấp, chương trình

đào tạo phù hợp, các quốc gia Đông Nam Á còn có những nét tương đồng về khí hậu, con người và lối sống, do đó hoàn toàn có thể trở thành một lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang ấp ủ ước mơ du học. Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn những quốc gia lý tưởng cho việc du học “gần nhà”, vừa tiết kiệm về tài chính, vừa đảm bảo về chất lượng!

1. Thái Lan:



Đại học danh tiếng Webster (Mỹ), khuôn viên tại Thái Lan

Trong một vài năm trở lại đây, Thái Lan đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho nhiều sinh viên nước ngoài để nghiên cứu và học tập nhờ những ưu thế về chất lượng đào tạo và chi phí cạnh tranh. Bên cạnh các trường đại học truyền thống lâu đời, các trường đại học quốc tế có trụ sở đặt tại Thái Lan cũng rất thu hút sinh viên Việt Nam. Các bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của các trường quốc tế ở đây đều đã được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.

Hiện nay, Thái Lan đang thực hiện chính sách mở cửa giáo dục, và được coi là đất nước có chính sách thông thoáng nhất đối với sinh viên quốc tế.

Mức sống ở Thái Lan cũng vô cùng hợp lý. Trung bình, một sinh viên học tại đây chi tiêu hết khoảng gần 200 triệu/năm, nếu được học bổng hỗ trợ một phần thì chi phí còn khoảng 135 triệu một năm cho cả học phí và sinh hoạt hàng ngày. Khoản tiền này có thể giảm xuống khá nhiều hoặc thậm chí là toàn phần nhờ rất nhiều học bổng đến từ các trường như Đại học Chu-la-long-kon, Đại học Kasesart, Đại học Nakhonpanom, Đại học Mê-pha-luông, Đại học Webster...

2. Malaysia



Những năm gần đây, Malaysia không còn chỉ được biết đến như một địa điểm du lịch hấp dẫn mà còn là một trong những điểm đến học tập hàng đầu Đông Nam Á. Nhiều chương trình học đa dạng, những khóa học kỹ năng chuyên môn chất lượng cao với chi phí hợp lý đã thu

hút ngày càng nhiều sinh viên quốc tế.

Khuôn viên Đại học Nilai, Malaysia, nhìn từ trên cao

Bên cạnh đó, các du học sinh có cơ hội nhận bằng của các trường đại học danh tiếng của Anh, Úc, Mỹ, Canada, Đức và New Zealand khi sinh sống và học tập ngay tại Malaysia. Các ngành học phổ biến gồm công nghệ thông tin, truyền thông, quản trị kinh doanh, du lịch khách sạn, thiết kế thời trang,...

3. Philippines:



Sân bóng trong khuôn viên trường UP Diliman, Philippines

Được mệnh danh là “lò luyện tiếng Anh” siêu tốc của Châu Á, Philippines đã được chọn làm điểm đến du học của rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Châu Á. Tại đây, bạn có thể nói tiếng Anh với bất kỳ ai, những người xung quanh đều sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ hàng ngày và dĩ nhiên, trong cả công việc cũng vậy.

Tất cả các trường đại học ở Philippine đều sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu. Các giáo trình, học liệu cơ bản đều dựa theo chương trình học của Mỹ. Tùy vào từng khoảng thời gian trong năm, các trường tại Philippines sẽ cung cấp những suất học bổng giá trị dành cho sinh viên nước ngoài tới du học tại nước này.

4. Indonesia:



Indonesia là một điểm đến học tập khá xa lạ đối với nhiều bạn trẻ. Những năm gần đây, chính phủ Indonesia đang triển khai những chính sách thu hút học sinh quốc tế với nhiều chương trình học thạc sĩ hấp dẫn. Các chương trình học thạc sĩ, đặc biệt tại các trường tư đều được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc ngôn

ngữ khác cho các sinh viên không biết tiếng Indonesia. Chương trình học MBA bằng tiếng Anh cũng ngày càng phổ biến.

Cảnh quan Đại học Indonesia nhìn từ xa

Có thể nói, tại Indonesia, phân khúc giáo dục tư thục nở rộ đã đơn giản hóa hơn rất nhiều việc sở hữu một tấm bằng chuẩn quốc tế của các trường liên kết tại Úc, New Zealand hay Mỹ và châu Âu. Đây là một trong những điều kiện hấp dẫn nhất để du học sinh chọn học tập tại quốc gia này.

5. Singapore:



Singapore là lựa chọn ít bị “xem nhẹ” nhất trong các quốc gia Đông Nam Á nhờ môi trường học tập chuyên nghiệp đã nổi tiếng từ lâu và chất lượng sống văn minh. Bằng cấp của Singapore được toàn thế giới công nhận; đặc biệt, 3 trường đại học công lập của Singapore là Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Công nghệ Nanyang

(NTU) và Đại học Quản trị Singapore (SMU) luôn nằm trong top 100 các trường đại học hàng đầu.

Thời gian lấy bằng ở Singapore ngắn hơn so với các nước như Anh, Úc; do vậy, bạn sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, các thủ tục đi lại rất đơn giản, giá vé máy bay Singapore - Việt Nam không quá đắt đỏ nên sinh viên có thể thường xuyên được về thăm nhà. Hơn nữa, Singapore còn là một trong những quốc gia sạch sẽ và an toàn nhất thế giới, chính phủ luôn coi vấn đề an ninh là mối quan tâm hàng đầu, đảm bảo chất lượng sống cho du học sinh tại đất nước xinh đẹp này.

Như vậy, việc lựa chọn một trong số những quốc gia Đông Nam Á nêu trên để du học là hoàn toàn sáng suốt nếu bạn luôn khát khao đi để học hỏi và trải nghiệm một nền giáo dục tân tiến hơn. Khi có dịp đặt chân đến những đất nước đó dù chỉ để du lịch, bạn sẽ cảm nhận được nhịp sống hiện đại và tốc độ hội nhập văn minh không thua kém nhiều so với các nước phương Tây. Hy vọng những cơ hội du học tốt sẽ chào đón bạn trong tương lai và bạn đừng quên chuẩn bị tốt nhất mọi thứ, đặc biệt là ngoại ngữ nếu như có ý định du học nhé!

(Nguồn: <https://wallstreetenglish.edu.vn/vi/blog/du-hoc-dong-nam-a--lua-chon-dang-bi-xem-nhe-182.html>)

Tháng 6 nên đi du lịch đâu?

Tháng 6 là thời điểm học sinh, sinh viên được nghỉ hè nên nhiều gia đình đã lựa chọn khoảng thời gian này để tổ chức các chuyến du lịch cho cả gia đình. Vậy nên đi du lịch ở đâu vào tháng 6 đẹp, vui vẻ và giá rẻ? Hãy cùng theo dõi một số gợi ý dưới đây để tìm được một số địa điểm du lịch tuyệt vời trong tháng 6 nhé.

DuLichFun.Com

Du lịch Đà Nẵng

Được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất, Đà Nẵng luôn là điểm đến yêu thích của rất nhiều du khách tại mọi thời điểm, tuy nhiên tháng 6 vẫn là thời gian lý tưởng nhất bạn nên thực hiện chuyến đi. Đến với thành phố Đà Nẵng, bạn không chỉ được trải nghiệm cuộc sống hiện đại ở đây, ngắm nhìn những bãi biển tuyệt đẹp, mà nơi đây còn gần với những di sản văn hóa nổi tiếng khắp cả nước giúp bạn thuận lợi cho việc di chuyển. Một số điểm đến hấp dẫn gần Đà Nẵng mà bạn không thể bỏ qua là: Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An,...



Đặc biệt, trong tháng 6 năm 2019, lễ hội pháo hoa quốc tế với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” sẽ diễn ra tại Đà Nẵng và hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho các du khách.



Trải nghiệm Mù Cang Chải, Yên Bái

Cuối tháng 5, đầu tháng 6 là thời điểm mùa nước đổ ở nên nếu bạn có

ý định ghé thăm Mù Cang Chải thì đây là thời điểm lý tưởng nhất. Bạn sẽ được tận mắt ngắm nhìn những cánh đồng ruộng bậc thang kỳ vĩ với diện tích khá rộng, lên tới 2.200ha, nhuộm một màu vàng óng của lúa chín, xen kẽ đó là những đồi núi xanh, hùng vĩ, vô cùng ấn tượng. Hơn thế nữa, bạn còn được hòa mình vào cuộc sống mộc mạc, chân chất của những người dân mến khách nơi đây, để tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa cũng rất thú vị.

Khám phá vẻ đẹp Sapa



Thuộc huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, Sapa được xem là mảnh đất ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu về phong cảnh thiên nhiên. Du lịch Sapa tháng 6, lúc này thời tiết mát mẻ, ít mưa, rất thích hợp cho việc tham quan, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng và ngắm nhìn những khung cảnh đồi núi hùng vĩ, những cánh rừng xanh bạt ngàn tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Bên cạnh đó, khi tới đây, bạn còn có cảm giác giống như đang

lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh” bởi những áng mây trôi bồng bềnh, nằm bao phủ quanh thị trấn rất ấn tượng. Có lẽ chính bởi những lý do này mà nơi đây được xem là địa điểm du lịch đẹp, ấn tượng và độc đáo trong tháng 6 mà bạn

không nên bỏ qua.



Tham quan thác Bản Giốc ở Cao Bằng

Được xem là thác nước lớn thứ 4 trên thế giới và là thác nước tự nhiên lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á, nơi đây hàng năm thu hút hàng

trăm, hàng triệu du khách ghé thăm. Nhất là vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, ở đây đang là mùa mưa nên thác sẽ có nhiều nước chảy hơn, bạn sẽ thấy nước từ trên cao chảy xuống tung bọt trắng xóa tạo nên một cảnh tượng mờ mờ ảo ảo, vô cùng thú vị. Bên cạnh đó, thác Bản Giốc được xem là thắng cảnh du lịch nổi tiếng nhất ở Cao Bằng và là điểm đến yêu thích của rất nhiều người.

Du lịch Mộc Châu



Nên đi du lịch ở đâu vào tháng 6 đẹp, hấp dẫn và giá rẻ? Du lịch Mộc Châu sẽ là lựa chọn chính xác nhất dành cho bạn. Bởi tới Mộc Châu vào thời gian này, bạn không những có cơ hội ngắm nhìn những đồi chè rộng bao la, bát ngát, mà bạn còn được khám phá những khu rừng mận chín đỏ - nơi mà rất nhiều “tay săn ảnh” tới đây để lưu lại những bức hình tuyệt đẹp. Có lẽ chính bởi khung cảnh thiên nhiên hấp dẫn tại nơi đây mà cao nguyên Mộc Châu được mệnh danh là Đà Lạt của vùng Tây Bắc.

Hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn lựa chọn được địa điểm du lịch đẹp tuyệt vời nhất trong tháng 6 này, để từ đó giúp những chuyến đi của bạn thêm phần hấp dẫn và có nhiều trải nghiệm lý thú hơn.

(Sưu tầm)



TIẾNG ANH MỖI NGÀY

5 PHÚT MỖI NGÀY ĐỂ KHẮC PHỤC LỖI TIẾNG ANH

Bạn có nằm trong số những người học tiếng Anh đã lâu nhưng mãi vẫn chỉ lững lờ ở trình độ Trung cấp (Intermediate)? Bạn đọc hiểu được những văn bản tiếng Anh đơn giản, khi tham gia một cuộc hội thoại bằng tiếng Anh, có thể hiểu những gì người kia nói. Vậy mà khi tới lượt mình cất lời, bạn lại liên tục mắc các lỗi dùng từ hoặc tệ hơn là không thể tìm được những từ ngữ phù hợp để diễn đạt ý của mình.

Ví dụ khi muốn miêu tả về một cô gái luôn tươi cười, có bạn đã diễn đạt là “She always brings a smile on her lips” – trong khi cách diễn đạt nên là “She always wears a smile on her face”.

Vì sao chúng ta lại hay mắc lỗi dùng từ trong tiếng Anh như vậy?

Điều này bắt nguồn từ cách học từ vựng “truyền thống” chúng ta được dạy hồi còn trên ghế nhà trường. Chúng ta thường chép đi chép lại để học thuộc một từ mới kèm nghĩa duy nhất của từ đó. Mặc dù bạn có thể thuộc được mặt chữ và nghĩa của từ, nhưng không có gì đảm bảo bạn đã biết cách sử dụng từ đó. Ví dụ:

Bạn học từ hair (tóc) và từ cut (cắt).

Bạn ngây ngô nghĩ rằng khi nói: “I cut my hair” sẽ hàm ý “Tôi mới cắt tóc”.

Nhưng thực ra câu đúng để diễn đạt ý này là “I have my hair cut”. Hãy chấm dứt việc học từ vựng tiếng Anh một cách riêng lẻ, liên tục mắc những lỗi dùng từ bằng cách thử những giải pháp dưới đây:

1. Học từ vựng theo cụm từ

Thế nào là học từ vựng tiếng Anh theo cụm?

Ví dụ từ make, tra từ điển dịch nghĩa là làm, chế tạo. Nhưng khi đi cùng với những cụm từ khác nhau những nghĩa này không còn chính xác nữa, ví dụ:

make a decision: đưa ra quyết định

make up: trang điểm

make up one's mind: ai đó đưa ra quyết định

make a joke: nói đùa...

Vậy, thay vì việc học từ make riêng lẻ, chúng ta học những cụm từ đi kèm với make như trên. Như thế chúng ta không chỉ nhớ nghĩa của từ make, mà còn biết cách kết hợp từ này với những từ khác để diễn đạt linh hoạt.

Lấy một ví dụ khác, thay vì học từ vựng rain (mưa) riêng lẻ, bạn học cả cụm từ heavy rain, có nghĩa là mưa to, mưa nặng hạt. Thế là bạn sẽ không phải mất thời gian đắn đo lựa chọn giữa strong rain, big rain và heavy rain... đâu mới là cách diễn đạt đúng khi muốn nói mưa to nữa.



2. Học từ vựng theo ngữ cảnh

Hẳn điều đáng bạn tâm nhất đó là không nhớ được ra đúng từ vựng vào lúc cần thiết. Những lúc cần thiết ở đây chính là những tình huống giao tiếp trong đời sống thường ngày hay trong công việc.

Học từ vựng theo ngữ cảnh nghĩa là học cách sử dụng từ đó trong một câu hay một bối cảnh nhất định. Chính bối cảnh xuất hiện của từ vựng/câu có chứa từ vựng này sẽ giúp bạn đoán được phần nào nghĩa của từ mà chưa cần tra nghĩa. Bằng cách nhớ từ trong hoàn cảnh xuất hiện, bạn có thể sử dụng đúng khi gặp tình huống tương tự, tránh mắc các lỗi dùng từ ngớ ngẩn.

Ví dụ trong phim, từ *freak out* rất hay xuất hiện trong các tình huống gợi cảm xúc kinh ngạc bối rối nên khi gặp một hoàn cảnh tương tự mình sẽ nhớ ngay đến từ *freak out*.

“Freak out” là một cụm gặp rất nhiều khi xem *Friends* trong những ngữ cảnh cụ thể. Bạn biết ngay đây là cụm từ biểu lộ cảm xúc kinh ngạc, bối rối, sợ hãi.

Bước 1, bạn sẽ cần tìm các từ vựng, cụm từ mới trong ngữ cảnh của chúng. Ngữ cảnh chính là từ các bài báo, trong phim ảnh, trong một bài hát hoặc bản tin mà bạn xem hàng ngày (tất nhiên với nội dung tiếng Anh).

Bước 2, bạn cần ghi/lưu lại những câu/cụm từ có chứa từ vựng tiếng Anh này ra đâu đó sau khi tra nghĩa. Bạn có thể tra lại câu/cụm từ này trên Google để xem thêm những ngữ cảnh khác mà từ vựng được sử dụng.

Bạn sẽ cần ghi chép lại, tra nghĩa trên từ điển, dùng Google tra những ngữ cảnh cụm từ đó được sử dụng.

Cách học này chắc chắn hiệu quả hơn cách “truyền thống” chỉ học thuộc một danh sách dài các từ ngữ riêng lẻ. Bạn đã đầu tư thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh xuất hiện những câu/cụm chứa từ vựng đó, khả năng cao là bạn đã tạo được ấn tượng về từ vựng đó trong trí nhớ của mình rồi. Tất nhiên, bạn cũng cần giờ sổ ra và xem lại những câu/cụm từ này thường xuyên nếu không muốn chúng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

(Nguồn: [Sưu tầm](#))